



ประกาศเทศบาลตำบลชุมโค
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

ตามประกาศเทศบาลตำบลชุมโค เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบคัดเลือก โดยทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค พร้อมเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้ที่เทศบาลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อแต่ประการใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชลิต ชุมเกษียร)

นายกเทศมนตรีตำบลชุมโค

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
(แบบท้ายประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓)

๑. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
๓๓๐๑-๐๑	นางสาวผกามาศ พงษ์ประยูร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เทศบาลตำบลชุมโค	ปะทิว	ชุมพร